

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ณ บริเวณถนนเส้นทางปากช่อง - หัวลำ ตรงทางแยกวัดธารน้ำตก ตำบลปากช่อง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568 โดยนายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินการเปิดโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 และให้กำลังใจ แก่ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และ อปพร. ที่เสียสละเวลามาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุด ผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวคือได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก 2568



วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบของขวัญวันเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนห้างร้าน บริษัท ในเขตพื้นที่ตำบลปากช่อง เนื่องในวันเด็กให้แก่ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลปากช่อง ประกอบด้วย โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องให้เด็กๆ มีขวัญกำลังใจ และมีความสุขที่ได้เป็นผู้รับ

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2568 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดย นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และตัวแทนหมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เกิดความปลอดภัยกับตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน หรือชุมชนต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากช่อง

ครั้งที่ 1/2568



วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดย นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากช่อง ครั้งที่ 1/2568 เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลปากช่อง (พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง) พ.ศ. 2567-2570 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลปากช่อง ซึ่งเป็นตัวแทนอาสาสมัครเกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และได้รับการแต่งตั้งจากอำเภอปากช่อง ผลการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากช่อง ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแผนพัฒนาเกษตรประจำตำบล แผนลงทุนทางธุรกิจ และแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตำบลปากช่องต่อไป

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดย นายเสกสรรค์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากช่องดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า ประจำปี 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า ครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะค่าและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว โดยมีวิทยากรมาบรรยายจาก หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้านครราชสีมา วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ป่าไม้และไฟฟ้าที่ปรากฏในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดจิตสำนึก และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และในโครงการนี้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมเดินรณรงค์ เนื่องจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดภัยวันพืชจากไฟฟ้า

โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กิจกรรมที่ 1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีการทำพืมน้ำและยาผสมสมุนไพร



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดย นายเสกสันต์ ทองสวัสดิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีการทำพืมน้ำและยาผสมสมุนไพร ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และตัวแทนสตรีแม่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จำนวน 57 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสมุนไพร และนำมาใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมุนไพร รวมทั้งให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันและเกิดผลผลิตจากสมุนไพรที่ได้ศึกษา รวมถึงได้มียาผสมสมุนไพรใช้จากการทำเองของกลุ่มสตรี

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดย นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พร้อมด้วยนายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกุล รอง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และนางพิศมัย ไกรดงพลอง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน วัดฤประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และทำให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลปากช่องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ผลการดำเนินการโครงการ ผู้เข้าร่วมสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สุนัขและแมวในหมู่บ้านของตนเองได้

นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นประธานปิดโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง



2568



7 คน

ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ส.ต.ยอดไร่ฯ หมู่ 1

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ชับน้ำเย็น ทีม

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม บ้านตำ B



ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม หนองสอง

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ศิษย์ครูชาติ

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม บ้านไม่งาม ม.12



ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ONE SPIRIT TEAM

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ดีเจริญ

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม หนองน้อย



ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม เกษตร (โป่งประทุน)

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Help By-TANIK

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม หนองกะโถวา



ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ



ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โรงเรียนบ้านวัดบันไดม้า

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว



ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม หนองน้อย เจ้มายู

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม สวัสดิ์

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม ดีเจริญ

ขอขอบคุณ นักกีฬาตำบลปากช่องทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการแข่งขันกีฬา

